



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน  
กรมการปกครอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กรมการปกครอง

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<b>๑. ข้อสั่งการ อปค.</b> (ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต) ๑.๑ การปฏิบัติภารกิจในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	- ให้ สำนัก/กอง แจ้งบุคลากรในสังกัดที่ได้รับมอบหมายภารกิจในพิธีเชิญน้ำอภิเษกฯ ให้เข้าร่วมการซักซ้อม กำชับเรื่องการแต่งกาย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ในสังกัด	ทุกสำนัก/กอง
๑.๒ การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	- ให้ทุกสำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการตรวจสอบ กำกับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนที่ติดขัด มีปัญหาอุปสรรคอย่างใกล้ชิด	ทุกสำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ
๑.๓ การปรับปรุงระบบข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	- ให้ทุกสำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ พิจารณาปรับปรุงระบบข้อมูล การดำเนินงานให้เป็นระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	ทุกสำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ
<b>๒. ข้อสั่งการ ร.อปค.บห.</b> (นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร) ๒.๑ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	- ให้ทุกสำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดและประชาชนให้รับทราบและเข้าใจ กำหนดการและการปฏิบัติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงให้อำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าร่วมพิธี ฯ	ทุกสำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ
๒.๒ สรุปผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การดำรงอยู่ของตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตท้องถิ่นที่ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลตำบล ที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกเลิก ตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ	- ให้ สน.บท. ศึกษาแนวทางในการนำข้อมูลผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การนำข้อมูลเพื่อชี้แจงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม	สน.บท.

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๒.๓ สรุปโครงการประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)	- ให้ สน.ปท. รับข้อเสนอจากข้อมูลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และศึกษาแนวทางในการต่อยอดการดำเนินการโครงการให้เป็นผลอย่างยั่งยืน สร้างความเป็นเจ้าของให้แก่ประชาชนในการดำรงรักษาการดำเนินโครงการให้ต่อเนื่อง	สน.ปท.
๒.๔ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งปี ๒๕๖๒	- ให้ อำเภอ ดำเนินการวางแผนการดำเนินการเชิงรุกตามบริบทที่ต่างกันในแต่ละพื้นที่ จัดการประชุมหารือคณะทำงานหาแนวทางในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเชิงรุก และใช้กลไก กำนัน/ผญบ. ในการขับเคลื่อน โดยสอดส่องดูแลให้ครอบคลุมไปถึงเรื่องการพนัน วัด พระภิกษุ	อำเภอ
๒.๕ ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒	- ให้ จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการกำกับดูแล การดำเนินการในการตั้งด่านตรวจจับด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ระมัดระวังการเกิดการร้องเรียนและการปฏิบัติเกินกว่าเหตุ เน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจด้วยความเหมาะสมและถูกต้อง	จังหวัด/อำเภอ
๒.๖ การปรับปรุงระเบียบ ปค. ว่าด้วยการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด	- ให้ วช. ดำเนินการนำข้อมูลมาสังเคราะห์โดยเน้นย้ำการดำเนินการในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	วช.
๒.๗ การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	<p>๑. ให้ จังหวัด/อำเภอ กำกับดูแลการดำเนินการบริหารงบประมาณโดยเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด และเตรียมแผนการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๓</p> <p>๒. ให้ วช. ประสานติดตาม จังหวัด/อำเภอที่มีโครงการซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ รายการ โดยให้ นอ. ดำเนินการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เร่งรัดการดำเนินการให้ เป็นไปตามวงรอบการเบิกจ่าย</p> <p>๓. ให้ ผตปค. ติดตามตรวจสอบโครงการซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ รายการ</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>วช./จังหวัด/ อำเภอ</p> <p>ผตปค.</p>
๒.๘ การดำเนินการจัดทำคำขอ งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓	<p>๑. ให้ วช. ประสานงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง จังหวัด/อำเภอ ตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้นตามรายการงบประมาณที่เสนอขอในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเรื่องของสถานที่พื้นที่ในการดำเนินการ รายละเอียดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และแบบแปลน ปร.๔/ปร.๕ ฯลฯ ให้มีเอกสารยืนยันความพร้อม</p> <p>๒. ให้ นอ. ดำเนินการตรวจสอบยืนยันความพร้อมของสถานที่ในการดำเนินโครงการ</p>	<p>วช.</p> <p>นอ.</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๒.๙ สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง	- ให้ สำนัก/กอง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการสภาพการณ์ของภารกิจ การปฏิบัติหน้าที่ การสร้างขวัญกำลังใจ การให้ค่าตอบแทนแก่บุคลากร	สำนัก/กอง
๒.๑๐ การพัฒนาระบบ PALAD Report	๑. ให้ปลัดอำเภอรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ PALAD Report โดยสม่ำเสมอ ๒. ให้ กจ. ตรวจสอบการใช้งานระบบ ดูแลอย่างใกล้ชิดติดตามสอบถามปัญหาติดขัดเป็นรายบุคคล	ปลัดอำเภอ  กจ.
๒.๑๑ การบริหารงานค่าตอบแทนล่วงเวลา	- ให้ สำนัก/กอง ดำเนินการตรวจสอบ กำกับดูแล การบริหารงานเรื่องค่าตอบแทนล่วงเวลาของบุคลากรให้มีความถูกต้องและชัดเจน มีการลงเวลา ลายมือชื่อ	สำนัก/กอง
๒.๑๒ การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ	- ให้ นอ. กำกับดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เรื่องค้าง ความล่าช้าในการดำเนินการ การแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบการดำเนินการต่าง ๆ	นอ.
๒.๑๓ การบริการประชาชน	๑. ให้ นอ. กำกับดูแลการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในเรื่องสถานที่ ที่นั่ง จุดพักคอย ห้องน้ำ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่ว่าการอำเภอ ๒. ให้ นอ. กำกับดูแลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม เน้นย้ำไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	นอ.  นอ.
๓. ข้อสั่งการ ร.อปค.บท. (นายวิเชียร ชิตชนกนารถ) ๓.๑ สรุปผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การดำรงอยู่ของตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตท้องถิ่นที่ยกฐานะ เป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลตำบล ที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ	- ให้ สน.ปท. และ สน.บท. ประสานงาน ทหารเรือ ศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดการโครงสร้างหมู่บ้านในเขตท้องถิ่นที่ยกฐานะ เป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลตำบล เพื่อให้สามารถรองรับการดำรงอยู่ของตำแหน่งกำนัน/ผอ.บ.	สน.ปท. / สน.บท.
๔. เรื่องที่สำนัก/กอง ขอความร่วมมือดำเนินการ ๔.๑ สล.ปค. : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	- ให้ สำนัก/กอง กำชับให้ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ ๑. การเตรียมความพร้อมของร่างกาย ให้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๒. การแต่งกาย และการประดับเครื่องหมายต่าง ๆ ให้ถูกต้อง โดยเฉพาะสภาพสตรีควรใส่รองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้นหนังสีดำ แบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ ซม. (สวมใส่สบาย) กระโปรงต้องไม่สั้น คลุมเข่าลงมาไม่ต่ำกว่า ๓ - ๔ นิ้ว หมายเหตุต้องเก็บผมให้เรียบร้อย ห้ามถือของ/	สำนัก/กอง

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>กระเป๋าสายสะพาย ห้ามใส่เครื่องประดับข้อมือ</p> <p>๓. เข้าร่วมการซักซ้อม (ซ้อมย่อย) ในขบวนเชิญน้ำอภิเชกในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ได้แจ้งให้ทราบ</p>	
<p>๔.๒ สน.มน. : ข้อสั่งการของที่ประชุมเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ลธ.คสช.) ที่เกี่ยวข้อง กับภารกิจ ปค. ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒</p>	<p>- ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. การเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และติดตามงานด้านการข่าวกรณีมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อวุ่นในรูปแบบต่าง ๆ</p> <p>๒. การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล ขอให้สร้างความรู้ ความเข้าใจผลงานของรัฐบาลและ คสช. ให้ประชาชนทั่วไปทราบ เน้นภาษาที่สื่อสารแล้วเข้าใจได้ง่าย ใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีบิดเบือนข้อมูลสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน</p> <p>๓. การรักษาความสงบเรียบร้อย ในช่วงนี้ประเทศมีภารกิจที่สำคัญได้แก่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเตรียมการเป็นประธานอาเซียน เป็นต้น ขอให้หน่วยงานความมั่นคงร่วมมือกันรักษาความสงบเรียบร้อยให้งานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยดี รวมถึงให้มีการติดตามความเคลื่อนไหวหลังเลือกตั้งไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภารกิจสำคัญ ให้มีการบูรณาการบุคลากรและอุปกรณ์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเป็นกลไกในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และบูรณาการกล้อง CCTV ของทั้งทางราชการและเอกชน โดยตรวจสอบให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ</p> <p>๔. การแก้ไขปัญหาใน ๓ จขต. ให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการอยู่เวรยามในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เป็น จุดเสี่ยงภัย</p> <p>๕. การช่วยเหลือประชาชน ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาในพื้นที่ เช่น</p> <p>๕.๑ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เรื่องขอความร่วมมือในการไม่เผาป่าหรือเผาพืชไร่ ซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษในพื้นที่ โดยขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕.๒ การรับมือกับปัญหาที่เกิดตามวงรอบ เช่น ปัญหาภัยหนาว ปัญหาไฟป่า รวมถึงปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเกิดขึ้นตามวงรอบเป็นประจำทุกปี ขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือประชาชน</p>	<p>สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ สน.มน./สน.อส.</p> <p>จังหวัด/อำเภอ สน.มน./สน.อส.</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๖. การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดำเนินการต่อทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานให้เข้าถึงประชาชน และบูรณาการงานด้านการข่าวร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การจับกุมและหยุดปัญหาการค้ายาเสพติด โดยเฉพาะพื้นที่ติดแนวชายแดน</p> <p>๗. การจัดระเบียบสังคม ให้มีความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยให้สนับสนุนการดำเนินการในพื้นที่</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ สน.มน./ สน.อส./สน.สก.</p> <p>จังหวัด/อำเภอ สน.มน./ สน.อส./สน.สก.</p>
<p>๔.๓ สน.อส. : การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒</p>	<p>- ให้ จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการในระดับพื้นที่ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ นอ. กำกับดูแล ธรนรงค์ให้งานเลี้ยงต่างๆ โดยเฉพาะงานบวช ต้องไม่มีเหล้า ไม่มีเมา หรืออาจขอความร่วมมือเจ้าอาวาสให้ตั้งเงื่อนไข หากกินเหล้าหรือเมาในวัดจะไม่บวชให้ โดยใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>๒. ให้ นอ. ธรนรงค์และสร้างการรับรู้ในพื้นที่ สอดแทรกเรื่องความปลอดภัยทางถนน เกี่ยวกับกฎหมาย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตนเอง ครอบครัวและผู้อื่น เพื่อให้เกิดความสำนึก ทุกเวทีการสนทนา รวมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทางหอกระจายข่าวเสียงตามสาย</p> <p>๓. บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ เข้มงวดกรณีการจัดงานรื่นเริง แจ่งผู้จัดงานให้จัดทำแผนการควบคุมรองรับต่อเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้ง ห้ามจำหน่ายสุรา และห้ามผู้เข้าร่วมงานนำสุราเข้าไปในพื้นที่จัดงาน</p> <p>๔. ให้ นอ. กำกับดูแล กำนัน/ผญบ. ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีส่วนร่วมในการพัฒนา รักษา บำรุง สำหรับแหล่งน้ำนอกเขตชลประทานที่อยู่ในพื้นที่และไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยการทำความสะอาด และปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมรองรับน้ำและระบายน้ำได้ตามปกติ โดยพึ่งพาจิตอาสาที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน และธรนรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนจัดหาโอ่งหรืออุปกรณ์ กักเก็บน้ำไว้ใช้ในครัวเรือน</p>	<p>นอ.</p> <p>นอ.</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>นอ.</p>
<p>๔.๔ สน.อส. : ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒</p>	<p>- ให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการตรวจสอบเสาะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๔.๕ วช. : การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	<p>- ให้ จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามงวดงานหรือระยะเวลาแล้วเสร็จของงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้พิจารณารายการที่มีงวดงานเกินกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับงวดงานให้อยู่ในปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรด้วย เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓. จังหวัด/อำเภอ ที่มีงบประมาณคงเหลือตามรายการงบลงทุนขอให้ส่งคืน ปค. โดยเร็ว เพื่อจะได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัด/อำเภออื่นที่มีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป</p>	จังหวัด/อำเภอ
๔.๗ วช. : การดำเนินการตามคำของบ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	<p>- ให้จังหวัด/อำเภอ ตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้นตามรายการงบลงทุนที่เสนอขอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเรื่อง ของสถานที่พื้นที่ในการดำเนินการ รายละเอียดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และแบบแปลน ปร.๔/ปร.๕ ฯลฯ เมื่อ ปค. ได้รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ปค. จะแจ้งให้ จังหวัด/อำเภอ เตรียมความพร้อมในการดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง</p>	จังหวัด/อำเภอ

งานการประชุม  
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก  
สำนักงานเลขาธิการกรม  
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐